



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน กลุ่มงานกลยุทธ์และสารสนเทศฯ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 8084
ที่ อว7601.8/สทบ.616/2562 วันที่ 7 มิถุนายน 2562
เรื่อง ขอเชิญหน่วยงานเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1010.9/ว7185
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ซึ่งอาจเป็นบุคคลภายในหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกหน่วยงานก็ได้ โดยให้ผู้ขอรับการคัดเลือกกรอกแบบฟอร์มขอรับการคัดเลือกฯ พร้อมลงนามและแนบเอกสารหลักฐานและเสนอชื่อมาที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ 7 - 28 มิถุนายน 2562 รายละเอียดการขอรับการคัดเลือกตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรเวียนแจ้งหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

กันยัลภัส

(นางกันยัลภัส ปรกแก้ว)

นักบริหารงานบุคคล

10/6/62

10/6/62

1.นรช

2.ดำเนิน พรหมนรช

11/6/62

Seam Kongsak

สมชาย คุ้มทอง

13/6/62

13/6/62

๓๑

สกป.ม.๓๑.
 เลขที่ ๒๕๘๕
 - 5 มิ.ย. 2562
 ที่ ทส ๑๐๑๐.๙/ว ๗ ๑ ๘ ๕
 ๒๕๘๕



มจร. กลุ่มงานสารบรรณ
 เลขที่รับ 2656
 วันที่ - 5 มิ.ย. 2562
 เวลา 09:35:96.

สำนักงานนโยบายและแผน
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญหน่วยงานเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และแบบฟอร์มเพื่อขอรับการคัดเลือก จำนวน ๖ แผ่น

ด้วย คณะกรรมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญไม่เกินเก้าคน ประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

ในกรณีนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เป็นนิติบุคคลร่วมเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามความเหมาะสมของบุคคลตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ซึ่งอาจเป็นบุคคลภายในหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกหน่วยงานก็ได้ โดยให้ผู้ขอรับการคัดเลือกกรอกแบบฟอร์มขอรับการคัดเลือกฯ พร้อมลงนามและแนบเอกสารหลักฐานรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยกำหนดให้มีการเสนอชื่อมาที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ ๗ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางรวิวรรณ ฐริเดช)

เลขาธิการ

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๖๔ , ๖๘๖๕

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ
ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยสอดคล้องกับรูปแบบและทิศทางการพัฒนาโครงการประเภทต่างๆ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงสอดคล้องกับการดำเนินงานการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อมของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่ละคณะประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญไม่เกินเก้าคน ประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

คณะกรรมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอเชิญผู้สนใจขอรับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ ณ วันที่สิ้นสุดการรับสมัคร

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๔) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้

กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

(๕) ไม่เคยทำหรือมีส่วนร่วมในการทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเป็นเท็จ

(๖) ไม่เป็นกรรมการบริหาร หรือผู้ถือหุ้นตามหนังสือบริคณห์สนธิในนิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งในวันที่ได้รับการคัดเลือก ผู้นั้นต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกจากตำแหน่งตาม (๖) โดยให้แสดงหลักฐานการลาออกต่อเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งให้บุคคลนั้นเป็นคณะกรรมการผู้ชำนาญการ หากมิได้ดำเนินการดังกล่าวให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ข้อ ๒ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๑ แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

(๑) มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป

(๒) มีความรู้ 

(๒) มีความรู้ ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญภายหลังจบการศึกษา ในระดับปริญญาตรีต้องไม่น้อยกว่าสิบปี หรือระดับปริญญาโทต้องไม่น้อยกว่าห้าปี หรือระดับปริญญาเอกต้องไม่น้อยกว่าสามปี

ข้อ ๓ ระยะเวลาการส่งแบบฟอร์มขอรับการคัดเลือก : วันที่ ๗ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ข้อ ๔ ประเภทของการขอรับการคัดเลือก แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ การขอรับการคัดเลือกด้วยตนเอง และการขอรับการคัดเลือกโดยการเสนอชื่อจากหน่วยงาน

ข้อ ๕ เกณฑ์การคัดเลือก (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

(๑) คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ และประวัติการทำงานอื่นๆ (๓๕ คะแนน)

(๒) ความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ และผลงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก (๔๐ คะแนน)

(๓) ความคาดหวัง ความมุ่งหมาย และทัศนคติ ที่มีต่อการทำหน้าที่ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (๒๕ คะแนน)

(๔) ผู้ขอรับการคัดเลือกมีสิทธิ์ขอรับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ได้ไม่เกิน ๒ ด้าน

(๕) ผู้ขอรับการคัดเลือกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ อยู่แล้วในปัจจุบัน ยังมีสิทธิ์ขอเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ได้ แต่สามารถเป็นคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้รวมทั้งหมดไม่เกิน ๓ คณะ

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนเฉลี่ยรวมสูงที่สุด ในกรณีมีคะแนนเฉลี่ยรวมที่เท่ากันผู้ที่ได้คะแนนในข้อ ๕ (๓) สูงกว่า จะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกและคำตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สุด

ผู้สนใจส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนเพื่อขอรับการคัดเลือกได้ ๓ วิธีการ ดังนี้

- ส่งที่กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ชั้น ๓) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. (นับวันและเวลาที่ลงรับเอกสารเป็นสำคัญ)
- ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (นับวันและเวลาที่ประทับตรารับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ชั้น ๓) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ ๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
- ส่งทางอีเมล(นับวันและเวลาที่ส่งจากอีเมลต้นทางเป็นสำคัญ) ส่งเป็น pdf.File ไปทั้ง ๒ อีเมล คือ eiacommittee๖๐@gmail.com และ eia@onep.go.th

สามารถ download แบบฟอร์มได้ที่ เว็บไซต์ www.onep.go.th หรือ www.onep.go.th/eiathailand สิ้นสุดการรับแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ **๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๖๔, ๖๘๖๕ โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑ ๔๘๐ ๖๐๑๐

ประกาศ ณ วันที่ **๒๔** พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นางรวิวรรณ ฤทธิเดช)

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ

ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม



<p>๕. ด้านเกษตรกรรมและการใช้ประโยชน์ที่ดิน</p> <p>๑. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับงานด้านเกษตรกรรม และหรือการใช้ประโยชน์ที่ดิน และหรือการอนุรักษ์ดินและน้ำ</p> <p>๒. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาดังนี้</p> <p>(๑) เกษตรศาสตร์ การเกษตร พืชไร่ พืชสวน ปฐพีวิทยา</p> <p>(๒) สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. มีประสบการณ์ในการสอนให้ความรู้ หรือการวิจัย หรือการปฏิบัติงาน หรือการบริหารงาน ที่เกี่ยวกับการวางแผนการเพาะปลูกพืชในพื้นที่ชลประทาน การอนุรักษ์ดินและน้ำ การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน</p>
<p>๖. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับพื้นที่โครงการ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ</p> <p>๒. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาดังนี้</p> <p>(๑) วิทยาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม</p> <p>(๒) สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. มีประสบการณ์ในการสอนให้ความรู้ หรือการวิจัยหรือการปฏิบัติงานหรือการบริหารงาน ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการด้านมลพิษ มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>
<p>๗. ด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม</p> <p>๑. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับงานด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาดังนี้</p> <p>(๑) เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตรกรรมและทรัพยากร เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม</p> <p>(๒) สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. มีประสบการณ์ในการสอนให้ความรู้ หรือการวิจัย หรือการปฏิบัติงาน หรือการบริหารงาน ที่เกี่ยวกับการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมของโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ ระบบระบายน้ำ การบริหารจัดการน้ำ</p>
<p>๘. ด้านสุขภาพ</p> <p>๑. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับงานด้านสุขภาพ สาธารณสุข การประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพของประชาชน การประเมินความเสี่ยงจากมลสารที่ปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมกายภาพ ชีวภาพ และมนุษย์ รวมทั้งการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพ</p> <p>๒. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาดังนี้</p> <p>(๑) วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย</p> <p>(๒) วิศวกรรมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบหรือความเสี่ยงต่อสุขภาพ</p> <p>(๓) แพทยศาสตร์</p> <p>(๔) สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. มีประสบการณ์ในการสอนให้ความรู้ หรือการวิจัยหรือการปฏิบัติงานหรือการบริหารงาน ที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพ สาธารณสุข การศึกษาวิเคราะห์สุขภาพของประชาชน การประเมินผลกระทบสุขภาพจากกิจกรรมต่างๆ</p>



คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ที่ต้องการขอรับการคัดเลือก

<p>๑. ด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ</p> <p>๑. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับงานจัดทำแผนหลัก งานศึกษาความเหมาะสม งานออกแบบเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ</p> <p>๒. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาดังนี้</p> <p>(๑) วิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ</p> <p>(๒) สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. มีประสบการณ์ในการสอนให้ความรู้ หรือการวิจัย หรือการปฏิบัติงาน หรือการบริหารงาน ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ ระบบระบายน้ำ การบริหารจัดการน้ำ การกักตุน การพังทลาย การตกตะกอน</p>
<p>๒. ด้านธรณีวิทยา</p> <p>๑. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับงานด้านธรณีวิทยาที่เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ</p> <p>๒. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาดังนี้</p> <p>(๑) วิศวกรรมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับธรณีวิทยา/เหมืองแร่</p> <p>(๒) ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับธรณีวิทยา</p> <p>(๓) สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. มีประสบการณ์ ในการสอนให้ความรู้ หรือการวิจัย หรือการปฏิบัติงาน หรือการบริหารงาน ที่เกี่ยวกับธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว ซากดึกดำบรรพ์</p>
<p>๓. ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า</p> <p>๑. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรป่าไม้ และหรือทรัพยากรสัตว์ป่า การจัดการทรัพยากรป่าไม้ และหรือทรัพยากรสัตว์ป่า และการประเมินผลกระทบด้านทรัพยากรป่าไม้ และหรือทรัพยากรสัตว์ป่าที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ จากการดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ</p> <p>๒. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาดังนี้</p> <p>(๑) วิทยาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับ วนศาสตร์ ชีววิทยาป่าไม้ วิศวกรรมป่าไม้ การจัดการลุ่มน้ำ การจัดการสัตว์ป่า การจัดการป่าไม้ นิเวศวิทยา</p> <p>(๒) สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. มีประสบการณ์ ในการสอนให้ความรู้ หรือการวิจัย หรือการปฏิบัติงาน หรือการบริหารงาน ที่เกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ และหรือสัตว์ป่า การจัดการและการประเมินผลกระทบด้านทรัพยากรป่าไม้ และหรือสัตว์ป่า</p>
<p>๔. ด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง</p> <p>๑. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับงานด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมงในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ</p> <p>๒. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาดังนี้</p> <p>(๑) ชีววิทยาประมง การประมง วาริชศาสตร์ นิเวศวิทยา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ</p> <p>(๒) สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. มีประสบการณ์ในการสอนให้ความรู้ หรือการวิจัย หรือการปฏิบัติงาน หรือการบริหารงาน ที่เกี่ยวกับระบบนิเวศทางน้ำและการประมง การประเมินผลกระทบด้านระบบนิเวศทางน้ำและการประมง และการจัดการระบบนิเวศทางน้ำและการประมง</p>

๙. ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับงานศึกษาวิจัยด้านสังคมศาสตร์ที่มีการใช้เครื่องมือทางสถิติและการแปลผลข้อมูลทางสถิติ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคม รวมทั้งกระบวนการหรือวิธีการในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๒. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาดังนี้

(๑) วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

(๒) สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. มีประสบการณ์ในการสอนให้ความรู้ หรือการวิจัย หรือการปฏิบัติงาน หรือการบริหารงาน ที่เกี่ยวกับการศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคม การประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคมจากโครงการพัฒนาต่างๆ และกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน



แบบฟอร์มเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ
ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

รูปถ่าย
หน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว

เลขที่รับ
วันที่รับ.....
เวลา.....
(เจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

๑. ประเภทการขอรับการคัดเลือก

- ขอรับการคัดเลือกด้วยตนเอง
(กรณีมีหน่วยงานต้นสังกัด กรุณาแนบหนังสือรับรองจากต้นสังกัด^(๑))
- ขอรับการคัดเลือกโดยการเสนอชื่อโดย.....
(กรุณาลงนามในหนังสือยินยอมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ^(๒))

๒. ประวัติ (กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) (๓๕ คะแนน)

- ๒.๑ คำนำหน้าชื่อ นาย นาง นางสาว ยศ/อื่น ๆ ระบุ.....
- ๑) ชื่อ.....นามสกุล..... สัญชาติ.....
- ๒) วัน เดือน ปี เกิด..... อายุ..... ปี
- ๓) อาชีพปัจจุบัน ตำแหน่ง.....
สังกัด.....
- ๔) ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.....
- ๕) โทรศัพท์..... โทรสาร.....
โทรศัพท์มือถือ..... E-mail.....

๒.๒ คุณวุฒิการศึกษา (แนบสำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมระบุประสบการณ์ทำงานโดยระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป ให้คิดเป็น ๑ ปี)

ปริญญาตรี: (ระบุชื่อปริญญา ปี พ.ศ. และสถาบัน)

๑. วุฒิ..... ปี..... พ.ศ.....
สถาบันการศึกษา.....
๒. วุฒิ..... ปี..... พ.ศ.....
สถาบันการศึกษา.....
๓. วุฒิ..... ปี..... พ.ศ.....
สถาบันการศึกษา.....
๔. วุฒิ..... ปี..... พ.ศ.....
สถาบันการศึกษา.....
๕. วุฒิ..... ปี..... พ.ศ.....
สถาบันการศึกษา.....

มีประสบการณ์ทำงานหรือความเชี่ยวชาญในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ๑๐-๑๒ ปี ๑๓-๑๕ ปี ๑๖- ๑๘ ปี ตั้งแต่ ๑๙ ปีขึ้นไป
 ว่างๆ ระบุ.....

๕. ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการขอรับการคัดเลือก

- ด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ
- ด้านธรณีวิทยา
- ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
- ด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง
- ด้านเกษตรกรรมและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- ด้านสุขภาพ
- ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๖. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
- มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ ณ วันที่สิ้นสุดการรับสมัคร
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
- ไม่เคยทำหรือมีส่วนร่วมในการทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเป็นเท็จ
- ไม่เป็นกรรมการบริหาร หรือผู้ถือหุ้นตามหนังสือบริคณห์สนธิในนิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อความที่ระบุข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติ หรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดที่เกี่ยวกับการขอรับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ข้าพเจ้ายินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง

ลงนาม

()

ผู้ขอรับการคัดเลือก

วันที่

หมายเหตุ เอกสารทั้งหมดของผู้ขอรับการคัดเลือกจะใช้ประกอบการพิจารณาเท่านั้นจะไม่นำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด

หนังสือรับรองจากต้นสังกัด^(๑)
(สำหรับผู้อยู่รับการคัดเลือกด้วยตนเองเท่านั้น)

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....ตำแหน่ง.....
.....หน่วยงาน.....ยินยอมให้

.....เสนอชื่อด้วยตนเองเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ
ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ: กรณีอยู่รับการคัดเลือกด้วยตนเอง หากท่านยังมีหน่วยงานต้นสังกัด ท่านต้องได้รับความยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงานหรือ
ส่วนราชการระดับสูงสุดด้วย (เช่น อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ เป็นต้น)

หนังสือยินยอมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ^(๒)
(สำหรับผู้อยู่รับการคัดเลือกโดยการเสนอชื่อจากหน่วยงานเท่านั้น)

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....ตำแหน่ง.....
.....หน่วยงาน.....

เสนอชื่อข้าพเจ้าเป็นตัวแทนของหน่วยงาน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

ลงชื่อ.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ: กรณีอยู่รับการคัดเลือกโดยการเสนอชื่อจากหน่วยงานผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องลงนามให้ความยินยอมรับการเสนอชื่อด้วย

